

ĐÓN TẾT THẬT VUI

Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Các phong tục ngày Tết cũng là một nét đẹp văn hóa, các món ăn trong ngày Tết cũng là phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên. Hàng năm mỗi khi Tết đến, người Việt Nam có tục lệ dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình, được sống lại với những kỷ niệm đầy ấp yêu thương của tuổi thơ yêu dấu.

Chúng ta đã từng nghe câu:

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”

Từ thời vua Hùng dựng nước đến nay, dân tộc Việt lưu truyền tục gói bánh chưng, bánh tét vào dịp Tết. Bên nồi bánh chưng đỏ lửa, ông bà, cha mẹ lại kể cho con cháu nghe về truyền thuyết Lang Liêu gói bánh chưng, bánh giầy dâng vua Hùng, kể về truyền thống gia đình, về ân đức tổ tiên, qua đó mà giáo dục con cháu về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về lễ hiếu và cách gìn giữ trân trọng truyền thống.



Không gian lớp 4I trong những ngày giáp Tết

Tết là ngày đầu tiên trong năm mới, mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Việc làm mới có thể được bắt đầu về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa trang trí lại nhà cửa.

Người Việt Nam tin rằng, những ngày Tết vui vẻ đầu năm báo hiệu một năm mới tốt đẹp. Năm cũ qua đi mang theo những điều không may mắn và năm mới bắt đầu mang đến cho mọi người niềm tin lạc quan vào cuộc sống.

Ngày Tết Nguyên đán là một biểu tượng văn hóa vô cùng ý nghĩa của nước ta. Không khí đầm ấm, vui tươi của ngày Tết luôn là khoảnh khắc không thể quên của mỗi người. Tết cổ truyền mãi là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, là văn hóa tuyệt vời nhất cần được lưu truyền và gìn giữ.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, các bạn học sinh lớp 4I trường tiểu học Khương Mai đã có một tiết Hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa đó là tự tay làm những đồ trang trí Tết cho không gian lớp học thêm phần rực rỡ và ấm áp. Tết đã về rất gần với tất cả mọi người qua bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ. Chúc các bạn một mùa xuân mới, thêm một tuổi mới đầy an vui và hạnh phúc. Các bạn sẽ là những cô cậu học trò chăm ngoan, học giỏi được thầy cô và bạn bè yêu mến!



Những đôi bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ